

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๒

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร	ประธานสภาเทศบาล
๒. นางพัชรี แสงทอง	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายโชติ พูลเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายวิชัย ประทุมถิ่น	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายวิชัย อภัยพัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายขวัญชัย จำนงค์สาร	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายธณภณ มหาทัฬหฤช	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางสาวดลสรวง ห้องกระจก	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. ว่าที่ร้อยเอกศราวุฒิ ทวนหอม	เลขาธิการสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอุดม อิ่มอรชร	นายกเทศมนตรี
๒. นายจรัญ จันทร์อินทร์	รองนายกเทศมนตรี
๓. นางสมบัติ อิ่มอรชร	รองนายกเทศมนตรี
๔. นางอัจฉราวรรณ อิ่มอรชร	เลขาธิการนายกเทศมนตรี
๕. นายธิตี ฤทธิ์นาคา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายพลเชษฐ อินทะ	รองปลัดเทศบาล
๗. นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นายวุฒิชัย นัทธี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙. นายกิตติ ภัทรธัญผล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๐. นางพัฒนา นัทธี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑. นายบรรเจิด ดั่งทรัพย์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒. นายยุทธนา ใจดี	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๓. นางเบญจวรรณ แผ่นไผน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๔. นางวราภรณ์ วงศ์วาศิณัญญา	จพง.ธุรการชำนาญงาน รก.หัวหน้ากองการประปา

เลขานุการสภาเทศบาล
(ว่าที่ร้อยเอกศราวุฒิ ทวนหอม)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
มีสมาชิกสภาเทศบาล มาลงชื่อประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานในการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
นายยุทธนา ใจดี

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
ก่อนที่จะมีการประชุม กระทบขอแนะนำผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานที่
ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายยุทธนา ใจดี เชิญผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงานแนะนำตัวครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระทบ นายยุทธนา ใจดี ผู้อำนวยการ
กองวิชาการและแผนงาน ย้ายมาจากเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอมือง
จังหวัดลพบุรี
ต่อไปขอเชิญประธานสภาเทศบาลดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงขอเชิญสมาชิกสภา
ทุกท่านได้ตรวจสอบ

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เลขานุการสภาเทศบาล
(ว่าที่ร้อยเอกศราวุฒิ ทวนหอม)

รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระทบว่าที่ร้อยเอกศราวุฒิ ทวนหอม
เลขานุการสภาเทศบาล ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ
กระทบขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๙ ผู้ตีร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตติ นั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน นั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ตามที่สภาเทศบาลตำบลโคกตูม ในคราวที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมเสนอและส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาโดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้รายงานพร้อมบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้กับ ประธานสภาเทศบาลทราบแล้ว และประธานสภาเทศบาลได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว ต่อไปผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงประกอบ รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร)

ประธานคณะกรรมการ
(นายขวัญชัย จำนงค์สาร)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายขวัญชัย จำนงค์สาร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแถลงประกอบรายงาน และบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม ดังนี้

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลโคกตูม ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูม สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และส่งให้คณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

คณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้

๑. ในระหว่างกำหนด วัน เวลา เสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติ

๒. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ยื่นตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลโคกตูมพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ นี้ ให้สภาเทศบาลปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ กระผมจึงขอมติว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ โปรดยกมือครับ

(มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ ๗ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน)

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมเสนอ

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ ซึ่งจะไม่มีการอภิปราย กระผมจึงขอมติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูมว่าท่านใดเห็นควรให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ โปรดยกมือครับ

(มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ ๗ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน)

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบฯ เกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เลขานุการสภาเทศบาล
(ว่าที่ร้อยเอกศราวุฒิ ทวนหอม)

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมว่าที่ร้อยเอกศราวุฒิ ทวนหอม

เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงดังนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาล ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ตามวรรคหนึ่ง
ให้ส่งให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผล คืบไปยังสภาเทศบาล
และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
คืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
เทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือยืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อย
กว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอยู่ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ประธานสภาเทศบาลจะส่งร่างเทศบัญญัติฯ
ไปยังนายอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพิจารณาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

ที่ประชุม

รับทราบ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำหรับ
จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ หลัง
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ

นายกเทศมนตรี
(นายอุดม อิมอรชร)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายอุดม อิมอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ สำหรับจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จำนวน ๑ หลัง บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม
เนื่องจากอาคารของงานป้องกันฯ หลังปัจจุบันมีความคับแคบและตั้งอยู่ในพื้นที่
ของนิคมสร้างตนเอง และบริเวณดังกล่าวยังมีการจัดตลาดนัดสัปดาห์ละ ๓ วัน
ซึ่งไม่สะดวกในการนำรถยนต์ดับเพลิง / รถยนต์บรรทุกน้ำ ในการออกปฏิบัติ
หน้าที่ จึงขอโอนเพิ่มดังนี้

โอนเพิ่ม (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านสองหมื่น
บาทถ้วน) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด

รวมโอนเพิ่ม ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

โอนลด

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

รวมโอนลด ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งอำนาจการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ว่าด้วยการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูมเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายธณภณ มหาทักฤช)

นายกเทศมนตรี
(นายอุดม อิ่มอรชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายบรรเจ็ด ด้วงทรัพย์)

เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายธณภณ มหาทักฤช สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามว่า เงินงบประมาณโครงการเลือกตั้งสามารถนำไปใช้ได้ใช่หรือไม่

สามารถใช้ได้ เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เงินโครงการเลือกตั้งที่เราตั้งไว้จึงไม่มีการใช้จ่าย สำหรับเงินงบประมาณในการเลือกตั้งของปีหน้าได้มีการตั้งไว้แล้ว ส่วนโครงสร้างใหญ่ ๆ ที่เราดำเนินการนี้ เราจะรอใช้เงินงบประมาณที่เหลือจ่ายมาดำเนินการก่อสร้างต่อไป

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายบรรเจ็ด ด้วงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเราได้ดำเนินการตามรายละเอียดคือ (แสดงแบบแปลนในที่ประชุมทราบ)

๑. จะมีที่จอดรถสามารถจอดรถดับเพลิงได้ ๖ คัน

๒. บริเวณด้านล่างจะเป็นอาคารสำนักงาน ด้านบนจะเป็นห้องนอนแอร์และห้องวิทยุสื่อสาร

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

มีสมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา
ครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับจัดทำโครงการ
ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ หลัง บริเวณอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูมได้ โปรดยกมือครับ
(มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ ๗ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน)

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับจัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ หลัง บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลโคกตูมได้

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และฝ่ายพัฒนา
รายได้ (กองคลัง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ

นายกเทศมนตรี
(นายอุดม อิมอรชร)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายอุดม อิมอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม
เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และฝ่ายพัฒนารายได้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและทดแทนเครื่องเก่า
ที่ชำรุด จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงิน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท และ แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน
๑ เครื่อง ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๗ - ๘ หน้าที่ ๓ - ๐๐ ๔

รวมเป็นเงินที่โอนเพิ่ม จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งอำนาจการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ว่าด้วยการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูมเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และฝ่ายพัฒนารายได้ได้โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ ๗ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน)

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและฝ่ายพัฒนารายได้ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร)

ระเบียบวาระที่ ๖ ผู้ตตินายกเทศมนตรี เรื่อง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กพัน และไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอผู้ตติ

นายกเทศมนตรี
(นายอุดม อิ่มอรชร)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ตติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม
เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กพันและไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เทศบาลมีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อกันเงิน
งบประมาณออกไปอีกหนึ่งปีตามรายการต่อไปนี้

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบ่อน้ำ
บาดาลโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒) เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่น-
สามพันบาทถ้วน)

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคแรกกำหนดว่า “ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อกำหนดผู้กพันแต่มีความ
จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ขอได้โปรดนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูมเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร)

เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา
ครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อกำหนด
ผู้กพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ได้
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

(มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ ๗ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน)

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กพันและไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ได้
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๗

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร)

ระเบียบวาระที่ ๗ ผู้ตตินายกเทศมนตรี เรื่อง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งยังมีได้ก่อกำหนดผู้กพัน และไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอผู้ตติ

นายกเทศมนตรี
(นายอุดม อิมอรชร)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระทบ นายอุดม อิมอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม
เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน และไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เทศบาลมีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อกันเงิน
งบประมาณออกไปอีกหนึ่งปีตามรายการต่อไปนี้

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

จากรายการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสายบ้านหนองถ้ำ – บ้านวังน้ำดำ
(บริเวณตลาดหนองถ้ำ – หน้าโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ) ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗
ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๙๖๔,๐๐๐ บาท

๑.๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.บริเวณถนนสายบ้านหนองขาม ชุมชน
บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท

จากรายการโอนเงิน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ตามมติสภาเทศบาล
ตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนซอยพิเศษ บ้านนายทองหล่อ
(ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม
จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท

๑.๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา ๑๒ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑
ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท

๑.๕ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา ๓ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑
ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๖ ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านท่าเตื่อน้อย ชุมชนบ้านท่าเตื่อ
หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๔๖๖,๐๐๐ บาท

๑.๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชน
บ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท

๑.๘ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านยายซ้อย ต่อจากถนนค.ส.ล. เดิม
(แยกถนนสายวังน้ำดำ - หนองถ้ำ) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖
ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๒๘๒,๐๐๐ บาท

๑.๙ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยหมู่บ้านรามศ - ไปบ้านจำวิทย์
ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จำนวน ๔๕๒,๐๐๐ บาท

๑.๑๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชิญสุข (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม)
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท

จากรายการโอนเงิน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ตามมติสภาเทศบาลตำบลโคกตูม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑.๑๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตลาดห้วยส้ม ชุมชน
บ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จากรายการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๑ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี
หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ชอย ๑)
หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ชอย ๔)
หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย
หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๕ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี
หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๖ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย
หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๗ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา
หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๘ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสระวัง ชอย ๑๐
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๙ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี
หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑๐ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ชอย ๑)
หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑๑ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ชอย ๔)
หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑๒ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย
หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑๓ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย
หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑๔ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา
หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑๕ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕
ตำบลโคกตูม จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

จากรายการโอนเงิน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ตามมติสภาเทศบาล
ตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๑๖ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านศรีวังก์
(ระหว่างซอย ๓ - ซอย ๔) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม จำนวน ๓๗๒,๐๐๐บาท

๒.๑๗ ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำแทนของเดิม บริเวณกลุ่มบ้าน
นายบุญศรี กระปุกนาค ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม
จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๑๘ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านศรีวังก์ (ระหว่างซอย ๓ -
ซอย ๔) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคแรก
กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้
ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูมเพื่อพิจารณาต่อไป
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อัมอรชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายบรรเจิด ด้วงทรัพย์)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายบรรเจิด ด้วงทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเกี่ยวกับการกันเงินว่าเพราะเหตุผลอะไรถึงกันเงิน
จำนวนรายการ

ในแผนงานเคหะและชุมชน จะเหลืออยู่ ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ริมถนนสายบ้านหนองถ้ำ -
บ้านวังน้ำดำ

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล บริเวณถนนสายบ้านหนองขาม
ชุมชนบ้านหนองขาม

ทั้ง ๒ รายการนี้เกิดจากปัญหาที่ดิน ซึ่งตอนนี้ได้มีการเคลียร์ปัญหาแล้ว
สามารถดำเนินการได้

สำหรับรายการอื่นที่เพิ่มเติมได้ทำการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เมื่อเดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเราไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
เพราะต้องทำโครงการตามเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จก่อน

สำหรับรายการเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการจะดำเนินการนั้นต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อน ซึ่งตอนนี้เราสามารถดำเนินการได้แล้วเพราะได้รับใบอนุญาตมา
เรียบร้อยแล้ว ส่วนหอดังนั้นก็ต้องรอเจาะบ่อน้ำก่อนถึงจะดำเนินการได้

ประธานสภาเทศบาล
(นายสุรเชษฐ อัมอรชร)

มีสมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา
ครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ

มติที่ประชุม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ ๗ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๘
ประธานสภาเทศบาล (นายสุรเชษฐ อิมอรชร)	ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (สำนักปลัดฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
นายกเทศมนตรี (นายอุดม อิมอรชร)	เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายอุดม อิมอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่เทศบาลมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อกันเงินงบประมาณออกไปอีกหนึ่งปี ตามรายการต่อไปนี้
	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจัดทำป้ายบอกชื่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน ๓๓ ชุมชน ราคาป้ายละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
	๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
ประธานสภาเทศบาล (นายสุรเชษฐ อิมอรชร)	โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูมเพื่อพิจารณาต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้

ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้โปรดยกมือครับ

(มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ ๗ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน)

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๙

ประธานสภาเทศบาล

(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ

นายกเทศมนตรี

(นายอุดม อิมอรชร)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายอุดม อิมอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เทศบาลมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป เนื่องจากการจัดซื้ออยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อกันเงินงบประมาณออกไปอีกหนึ่งปี ตามรายการต่อไปนี้

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับทิ้งขยะ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูมเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล

(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

(มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ ๗ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน)

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๑๐

ประธานสภาเทศบาล

(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

สมาชิกสภาเทศบาล

(นายขวัญชัย จำนงค์สาร)

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกไหมครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายขวัญชัย จำนงค์สาร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม ขอเรียนหารือเรื่องบ่อน้ำบาดาลที่บ่อ ๖

ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตรงใกล้กับบ่มน้ำมันบีพี ว่าได้มีการเจาะบ่อแล้วแต่ไม่มีน้ำ

อยากทราบว่าเรามีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพราะชาวบ้านแจ้งว่าทางเทศบาลได้ไป

ดำเนินการเก็บอุปกรณ์มาหมดแล้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบรรเจิด ดวงทรัพย์)

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม กระผม นายบรรเจิด ดวงทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง ผมไม่ทราบว่าเงินของใคร แต่ช่วงบริเวณนั้นมีการใช้

งบจากโครงการของอำเภอเมือง ถ้าอย่างไรจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้ก่อนว่า

เกิดจากสาเหตุใด

ประธานสภาเทศบาล

(นายสุรเชษฐ อิมอรชร)

สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกไหมครับ

ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จ

ลุล่วงขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นางเบญจวรรณ แผ่นโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้จดยางงานการประชุม

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก

(ศราวุฒิ ทวนหอม)

เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลโคกตูม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายโชติ พูลเจริญ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธณภณ มหาทพฤช)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวดลสรอง ห่องกระจก)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม

รายงานการประชุมนี้ สภาเทศบาลตำบลโคกตูม ได้ให้การรับรองแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุรเชษฐ์ อีมอร์ชร)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกตูม